

การประชุมเพื่อจัดเตรียมโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ชั้น ๒

## ๑.ประเด็นที่มาร่วมประชุม

การประชุมเพื่อจัดเตรียมงานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดั้งเดิมของไทยมีมาตั้งแต่โบราณ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แม้กระทั่งชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจและรู้จักประเพณีของไทยเป็นอย่างดี ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยมีประเพณีสงกรานต์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้ประเพณีสงกรานต์ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ หลายกิจกรรม ที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี เช่น ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ สรงน้ำพระเจดีย์ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ ทั้งยังเป็นกรรรวมญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลกันให้ได้มีโอกาสกลับมาพบปะสังสรรค์แล้วยังมีกิจกรรมการเล่นสาดน้ำ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการ เสริมสร้างความรักและความสามัคคีเป็นการผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในชุมชน และเป็น การสร้างความสนุกสนาน สำราญใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ บรรพบุรุษ บิดา มารดา และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ โดยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่ตนเองเคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวนั้นทำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานและผู้ที่เราให้ความเคารพนับถือ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของผู้สูงอายุ และความสำคัญของประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิม และจึงได้จัดทำโครงการจัดงานวัน สงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุขึ้น เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม อนุรักษ์ และรักษาสืบทอดความงามของประเพณี สงกรานต์ และถือเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกระดับในสังคม เริ่มตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยกันรักษาและปกป้องประเพณีสงกรานต์เพื่อให้ลูกหลานได้เห็นถึงความสำคัญของการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยสืบต่อไป

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ นับได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน มากที่สุด และได้ให้ความสำคัญกับงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ดังกล่าวนี้นี้ขึ้นมา เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ร่วม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบต่อไป

## ๒.ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

ประชาชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

## ๓.ผลของการประชุม

ผลของการประชุมเพื่อจัดเตรียมโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗

สรุปว่ามติที่ประชุมจัดให้มีการส่งเทพีสงกรานต์ของแต่ละชุมชน จำนวน ๘ ชุมชน ร่วมขบวนแห่ และเชิญผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนร่วมรดน้ำดำหัว ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

## ๔.นำไปพัฒนาเรื่อง

นำข้อเสนอแนะไปประกอบการปรับปรุงงานประเพณีสงกรานต์ ในปีถัดๆไป ให้ชุมชนมีส่วนร่วม มากขึ้น โดย อาจมีขบวนรถแห่ชุมชน จำนวน ๘ ชุมชน



